

คูดวงออนไลน์ (3 มกราคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

สามีประพฤติผิดศีลข้อ 3 จะมีโอกาสกลับตัวหรือไม่

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “ตั้งใจเป็นคนดี” เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 เวลา 02.09 น. ปทุมธานี เพศหญิง ซึ่งมีคำถามที่น่าเห็นใจมาก

คำถามแรก สามีประพฤติผิดศีลข้อ 3 ปัจจุบันไปเช่าหอพักใกล้ที่ทำงาน และนำผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ด้วย ถามว่า สามีจะมีโอกาสกลับตัวเลิกผิดศีลหรือไม่

เมื่อพิจารณาดวงชะตาของคุณแล้ว ก็คงจะต้องบอกคุณว่า เหล่านี้เป็นวิบากกรรม หรือ กรรมเก่าของคุณทั้งสิ้น และ มันกำลังแสดงผลในเรื่องของครอบครัว ชีวิตคู่ และสิ่งที่คุณครอบครอง เพราะในพื้นชะตาเดิมของคุณบอกว่า จุดอ่อนของคุณก็คือ เรื่องการเงิน ครอบครัว และ คู่ครอง

ปัญหาเรื่องครอบครัวของคุณ “ตั้งใจเป็นคนดี” คงจะเริ่มมาตั้งแต่ เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2555 หรือ อาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ เพราะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์(๗)เข้าเสวยอายุของคุณ

ในดวงชะตาเดิมของคุณบอกว่า ดวงศุกร์(๖)ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความรัก และ การประนีประนอมของคุณนั้นอ่อนแอมาก จิตใจ เพราะดาวศุกร์(๖)ของคุณเป็นดาวศุกร์(๖)แบบทเวสนธยา ซึ่งไม่ค่อยให้คุณในทางโลกเท่าใดนัก

นอกจากนี้ ภพปัตนิซึ่งบอกเรื่องคู่ครองก็มีความอ่อนแออีกเช่นกัน

ในลักษณะนี้ก็คงจะต้องบอกคุณ “ตั้งใจเป็นคนดี”ว่า ควรจะตั้งใจไว้สักนิด เพราะดวงเรื่องคู่ของคุณอ่อนแอจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ดาวเสาร์(๗)เสวยอายุ มันจะยิ่งแสดงผลในทางร้ายต่อคุณ

ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะให้คำแนะนำอะไรได้ นอกจากจะให้คุณพยายามทำใจในเรื่องความรัก แล้วพยายามหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมะเพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และ บรรเทาทุกข์ในจิตใจของคุณลงไปบ้าง

นอกจากนี้ สิ่งที่ผมจะขอแนะนำก็คือ พยายามพิจารณาการพูดการจาของตัวเอง เพราะดูเหมือนคุณออกจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาสักหน่อย ก็เลยอาจจะทำให้ผู้ฟังอาจจะขัดเคืองใจ

ดังนั้น การหันหน้าเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อฟังพิจารณาเข้าไปภายในตัวเรา ภายในจิตใจของเรา และ ตระหนักว่า แม้จะขาดตกบกพร่องในเรื่องชีวิตคู่ ก็ใช่ว่า ชีวิตจะดำเนินไปไม่ได้ หรือ จะไม่มีความสุข

คนโสดที่อยู่ตัวคนเดียวอย่างมีความสุขก็มากมายเยอะแยะครับ

คุณได้ให้วันเดือนปีเกิดของสามีมาด้วย พิจารณาแล้วเห็นว่า ดวงของสามีของคุณมีปัญหาในเรื่องชีวิตหลังแต่งงาน เขาเป็นคนประเภทอารมณ์ทางเพศสูง และ ก่อนข้างจะมีศีลธรรมบกพร่องพอสมควร

เขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 แล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้จนกระทั่งปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เขาคงจะยังมัวเมาอยู่กับเรื่องนี้ต่อไป

คำถามที่สอง ครอบครัwdิฉัน และ ลูกๆจะเป็นอย่างไร

ที่ผมเป็นห่วงก็คือ ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ครอบครัวของคุณ “ตั้งใจเป็นคนดี” อยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงมาก ผมก็คงได้แต่แนะนำว่า พยายามทำใจเย็นๆไว้ ก่อนจะพูดจะจาอะไรก็ควรจะคิดให้รอบคอบหลายครั้งเสียก่อน

หรือ นิ่งเฉยเสียบ้างก็ดี ตามสุภาษิตที่ว่า รักยาวให้บัน(คำพูด) รักสั้นให้ต่อ(ปากต่อคำ)

และแน่นอนว่า หากครอบครัวมีปัญหา ลูกๆก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย อย่างน้อยที่สุดก็ทางด้านจิตใจ และในดวงชะตาของคุณก็บอกเหมือนกันว่า ภพเรื่องลูกของคุณก็สุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบที่วุ่นวาย

แต่ท้ายที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองครับว่าจะเลือกทางเดินแบบไหน

พ่อกับแม่เมื่อถึงคราวต้องแยกทางกัน ก็ควรพยายามแยกกันอย่างแยกที่สุด อย่าให้มีปัญหาในจิตใจแก่ลูก อย่าให้ลูกมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ พ่อ หรือ แม่ นะครับ

คำถามที่สาม สุขภาพจะเป็นอย่างไร

ที่ผมจะต้องเตือนคุณเป็นอันดับแรกก็คือ เรื่องของความคิดเป็นหลัก คุณต้องพยายามลดความเครียดจากการคิดมาก ไม่เช่นนั้นน่าจะมีปัญหาทางสมอง และ การพูดได้

นอกจากนี้ ขอให้ระมัดระวังในเรื่องอวัยวะภายใน เช่น ตับ และ มดลูก อายุขนาดคุณควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเรื่องเหล่านี้แล้ว และ ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร และ ปัญหาเรื่องทางเดินอาหาร

แต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ นับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ เรื่องภายในครอบครัว คู่ครอง และที่ทำงานด้วย

